

TIẾP TỤC THAM MƯU...

(Tiếp theo trang 1)

cấp chiến lược. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương pháp, phương cách, lề lối, tác phong làm việc, có nhiều cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời, đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm triển khai thực hiện

hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong quý IV toàn ngành hoàn thành chương trình công tác năm gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ.

THỐNG NHẤT THÔNG QUAA...

(Tiếp theo trang 1)

9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Sau khi nghe các thành viên Hội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất với tổng số tập thể, cá nhân ngành giáo dục và đào tạo được đề nghị khen thưởng; cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Đồng chí đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện nội dung báo cáo. Với việc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, tổ chức trước ngày 10/12/2023 âm lịch. Tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trên các

lĩnh vực của đời sống, trước mắt là phát động phong trào thi đua trồng cây vôi đồng. Việc tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động làm sớm, báo cáo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo của tỉnh. Lấy hạt nhân, trọng tâm là chủ đề của năm "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên" để xét khen thưởng. Đồng chí thống nhất thời gian tổ chức hội nghị tổng kết cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng vào cuối tháng Giêng năm 2024, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công hội nghị. Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết, thống nhất thông qua danh sách 133 tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng các cấp.

HƯNG HÀ

Ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"

Sáng ngày 28/9, huyện Hưng Hà tổ chức ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" tại xã Chí Hòa và xã Thái Hưng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đây là 2 xã được huyện Hưng Hà chọn làm điểm theo Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 5/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025. Tại buổi ra mắt, các địa phương đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" năm 2023; công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình và thông qua quy chế hoạt động. Theo đó, mô hình được xây dựng theo các tiêu chí: chính quyền hoạt động công khai, minh bạch, dân chủ;

chính quyền thân thiện, trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thân thiện, trách nhiệm, tận tụy; người đứng đầu chính quyền gương mẫu, đúng đắn với nhân dân nhằm đổi mới lề lối làm việc của chính quyền xã, xây dựng phong cách "trong dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", hướng đến sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời, xây dựng trụ sở làm việc khang trang, văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại buổi ra mắt, xã Chí Hòa và xã Thái Hưng đã tổ chức ký cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" đối với cán bộ, công chức. Sau buổi ra mắt mô hình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tham quan mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" tại 2 xã.

THANH THÙY

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng

Sáng ngày 28/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu, phân tích, giải đáp tình huống nghiệp vụ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội nghị. Theo gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng thực hiện việc tiếp đảng viên, công dân và giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên nhìn chung bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục, quy trình, phương pháp và đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với đảng viên, tổ chức đảng bị từ hành kỷ luật đã cơ bản được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, việc tiếp đảng viên, công dân và giải quyết tố cáo của đảng viên, công dân đối với tổ chức đảng và đảng viên còn diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp chưa đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tình trạng vi phạm kỷ

luật, xử lý kỷ luật và khiếu nại kỷ luật có xu hướng ngày càng tăng. Công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thời gian qua ở nhiều nơi thiếu nghiêm minh, không khách quan, chưa đúng đắn, kịp thời, gây bức xúc đối với tổ chức đảng và đảng viên, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện đề tài khoa học nhằm mục đích thấy được ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp đảng viên, công dân, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Qua hội thảo sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gợi mở những kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề xuất các giải pháp để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những giải pháp, kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

THU THÙY

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp tết Trung thu 2023, chiều ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Minh Quang (Kiến Xương). Cùng đi có đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xã Minh Quang hiện có gần 1.400 trẻ em, trong đó 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, công tác chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Cùng với nguồn kinh phí của địa phương, vào các dịp lễ, tết và tết Trung thu, địa phương tích cực huy động nguồn xã hội hóa để tặng quà cho các em. Tết Trung thu năm nay, xã Minh Quang tổ chức nhiều hoạt động và trao hàng trăm suất quà tới thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã. Tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập của các cháu

thiếu niên, nhi đồng. Đồng chí chúc các cháu đón tết Trung thu vui vẻ, luôn chăm ngoan, học giỏi; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể của xã tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu có điều kiện tốt hơn trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt lên trong học tập trên địa bàn xã. * Chiều ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, huyện Đông Hưng đã tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chung vui văn nghệ và phá cỗ trung thu với thiếu nhi địa phương. * Cũng trong chiều ngày 28/9, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

cực chăm lo về vật chất và tinh thần để các cháu có một tết Trung thu vui tươi và đầm ấm. Tại buổi tặng quà, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, rèn luyện của các cháu thiếu nhi, công tác chuẩn bị và tổ chức cho trẻ em vui đón tết Trung thu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đồng chí chúc các cháu đón đêm hội trăng rằm đầm ấm, ý nghĩa, tích cực rèn luyện, chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các bậc phụ huynh thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích trăm năm trồng người", tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, huyện Đông Hưng đã tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chung vui văn nghệ và phá cỗ trung thu với thiếu nhi địa phương. * Cũng trong chiều ngày 28/9, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đã tới thăm, tặng quà và vui tết Trung thu cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng tại các địa phương trong tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng; chúc các cháu đón tết Trung thu vui vẻ, đồng thời tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể và nhiều cá nhân đã nỗ lực chuẩn bị, tổ chức nhiều hoạt động vui tết Trung thu thiết thực, an toàn, bổ ích. Trong đó, đặc biệt quan tâm thăm hỏi, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tết Trung thu năm 2023, Quỹ bảo trợ trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tặng mỗi huyện, thành phố 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các địa phương cũng trích ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa tặng hàng nghìn suất quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

NHOM PHONG VIEN

KHẨN TRƯNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LỚN GÂY RA

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lớn tại huyện Thái Thụy và công tác tiêu úng tại trạm bơm Hậu Thượng, xã Hồng Bạch (Đông Hưng).



để hạ thấp tối đa mực nước trên các sông, tháp, tiêu nước đệm trước khi mưa lớn xảy ra. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn, mưa liên tục kéo dài đã ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Tính đến 16 giờ ngày 28/9, toàn tỉnh có khoảng 4.266ha lúa bị ngập, đổ và 3.610ha rau màu bị ảnh hưởng, tập trung tại các huyện: Thái Thụy, Vũ Thư, Hưng Hà, Kiến Xương. Kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra tại xã Thụy Thành (Thái Thụy), đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Công văn số 76/BCH-PCTT, ngày 25/9/2023 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; ngành nông nghiệp và UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của mưa lớn; thông báo cho các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Ngành nông nghiệp chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống thủy nông cơ bản bộ thường trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, giải phóng dòng chảy, triệt để tiêu nước trong hệ thống; chủ động kích hoạt các trạm bơm tiêu để khi có úng cục bộ tiêu nước cho lúa mùa, cây màu vụ đồng và các khu vực trũng, thấp.

Bình bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để vận hành hệ thống trạm bơm; chủ động phương án tiêu nước triệt để, nhanh chóng. Ngoài ra, đồng chí đề nghị các sở, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, khôi phục sản xuất nông nghiệp, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. * Chiều ngày 28/9, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra tại huyện Vũ Thư.

dòng chảy, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị, sớm giải quyết tình trạng ngập cục bộ; kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, ngập để kịp thời có phương án xử lý; sẵn sàng các biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chống ngập úng, phối hợp với ngành chức năng tổ chức rà soát, nghiên cứu tổng thể quy hoạch toàn thành phố để xây dựng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, trong đó quan tâm đến quy hoạch hệ thống cấp thoát nước, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước; thực hiện nghiêm công tác quản lý đô thị kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường; tăng cường thực hiện công tác duy tu, nạo vét, khơi thông cống rãnh, bảo đảm khả năng thoát nước khi có mưa lớn trên địa bàn. Thực hiện quy hoạch các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn phải gắn với quy hoạch cao độ cốt nền, cao độ thoát nước trong khu vực.

vào sẩy ngay với diện tích bị đổ rạp để hạn chế hạt thóc bị nảy mầm trên bông. Diện tích lúa bị đổ nhẹ hoặc không bị đổ - nặng theo hoạch khi chin được từ 80 - 85% theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Khẩn trương thu hoạch những diện tích chày màu đã đến giai đoạn thu hoạch, hạn chế thấp nhất tổn thất do thời tiết gây ra. * Chiều ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra tại huyện Hưng Hà. Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, mưa lớn kéo dài đã làm hơn 2.200ha lúa mùa bị ngập úng, trong đó hơn 350ha bị đổ, 500ha cây màu bị ảnh hưởng nặng, tập trung ở các xã: Đông Đô, Bắc Sơn, Kim Trung, Minh Tân, Thái Hưng, Duyên Hải...

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục những ngày qua, qua thống kê nhanh, huyện Vũ Thư có khoảng 143ha lúa bị đổ ngã, hơn 92ha rau màu bị ngập, trong đó 70% rau màu vùng ngập bị thiệt hại, hồng. Kiểm tra thực tế tình hình ngập úng tại cánh đồng thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong và công tác tiêu úng tại trạm bơm tiêu úng Tân Phúc Bình (xã Phúc Thành), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương tiến hành giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy, tái tạo lợi cho việc tiêu thoát nước nội đồng; khoanh vùng, vận hành các trạm bơm tiêu úng để ứng cứu các vùng rốn nước như vùng Tân Phúc Bình (Tân Phong, Phúc Thành), vùng Hà Chóc, Sỏi Chóc (Xuân Hòa, Hiệp Hòa), vùng Phú Sa (Tự Tân)... Vận động nông dân khẩn trương thu hoạch rau màu để hạn chế thiệt hại, bảo vệ lượng lúa đổ để tránh hạt thóc bị mọc mầm.

Do ảnh hưởng của thời tiết, những ngày qua trên địa bàn huyện Kiến Xương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 181mm làm cho 50ha cây màu bị dập nát, 550ha lúa mùa bị đổ, tập trung tại các diện tích lúa chín sấp và các diện tích gieo sạ. Để bảo vệ lúa mùa và cây màu, UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi mở tất cả các cống tiêu để tiêu nước. Sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu úng Lịch Bài và An Quốc khi xảy ra ngập úng lớn và không tiêu thoát nước bằng tự chảy. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu huyện Kiến Xương chỉ đạo các địa phương dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung tiêu úng bảo vệ lúa mùa và cây màu. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân chủ động bám sát đồng ruộng, tiêu nước để bảo vệ lúa và cây màu. Đối với lúa mùa, cần tìm mọi biện pháp để tháo rút nước trong ruộng, không để bông lúa bị ngập trong nước. Nếu bị đổ rạp, chim trong nước cần tiến hành dùng cây, buộc túm theo chiều nghiêng của cây lúa. Thường xuyên rẽ gốc lúa kiểm tra rẫy và bệnh khô vằn để chủ động phun trừ kịp thời. Diện tích lúa đang giai đoạn chín cần khẩn trương thu hoạch khi trời tạnh ráo và đưa thóc

đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chống ngập úng, phối hợp với ngành chức năng tổ chức rà soát, nghiên cứu tổng thể quy hoạch toàn thành phố để xây dựng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, trong đó quan tâm đến quy hoạch hệ thống cấp thoát nước, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước; thực hiện nghiêm công tác quản lý đô thị kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường; tăng cường thực hiện công tác duy tu, nạo vét, khơi thông cống rãnh, bảo đảm khả năng thoát nước khi có mưa lớn trên địa bàn. Thực hiện quy hoạch các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn phải gắn với quy hoạch cao độ cốt nền, cao độ thoát nước trong khu vực. * Sáng ngày 28/9, đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra tại huyện Kiến Xương. Do ảnh hưởng của thời tiết, những ngày qua trên địa bàn huyện Kiến Xương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 181mm làm cho 50ha cây màu bị dập nát, 550ha lúa mùa bị đổ, tập trung tại các diện tích lúa chín sấp và các diện tích gieo sạ. Để bảo vệ lúa mùa và cây màu, UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi mở tất cả các cống tiêu để tiêu nước. Sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu úng Lịch Bài và An Quốc khi xảy ra ngập úng lớn và không tiêu thoát nước bằng tự chảy. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu huyện Kiến Xương chỉ đạo các địa phương dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung tiêu úng bảo vệ lúa mùa và cây màu. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân chủ động bám sát đồng ruộng, tiêu nước để bảo vệ lúa và cây màu. Đối với lúa mùa, cần tìm mọi biện pháp để tháo rút nước trong ruộng, không để bông lúa bị ngập trong nước. Nếu bị đổ rạp, chim trong nước cần tiến hành dùng cây, buộc túm theo chiều nghiêng của cây lúa. Thường xuyên rẽ gốc lúa kiểm tra rẫy và bệnh khô vằn để chủ động phun trừ kịp thời. Diện tích lúa đang giai đoạn chín cần khẩn trương thu hoạch khi trời tạnh ráo và đưa thóc

đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chống ngập úng, phối hợp với ngành chức năng tổ chức rà soát, nghiên cứu tổng thể quy hoạch toàn thành phố để xây dựng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, trong đó quan tâm đến quy hoạch hệ thống cấp thoát nước, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước; thực hiện nghiêm công tác quản lý đô thị kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường; tăng cường thực hiện công tác duy tu, nạo vét, khơi thông cống rãnh, bảo đảm khả năng thoát nước khi có mưa lớn trên địa bàn. Thực hiện quy hoạch các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn phải gắn với quy hoạch cao độ cốt nền, cao độ thoát nước trong khu vực. * Sáng ngày 28/9, đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra tại huyện Kiến Xương. Do ảnh hưởng của thời tiết, những ngày qua trên địa bàn huyện Kiến Xương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 181mm làm cho 50ha cây màu bị dập nát, 550ha lúa mùa bị đổ, tập trung tại các diện tích lúa chín sấp và các diện tích gieo sạ. Để bảo vệ lúa mùa và cây màu, UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi mở tất cả các cống tiêu để tiêu nước. Sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu úng Lịch Bài và An Quốc khi xảy ra ngập úng lớn và không tiêu thoát nước bằng tự chảy. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu huyện Kiến Xương chỉ đạo các địa phương dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung tiêu úng bảo vệ lúa mùa và cây màu. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân chủ động bám sát đồng ruộng, tiêu nước để bảo vệ lúa và cây màu. Đối với lúa mùa, cần tìm mọi biện pháp để tháo rút nước trong ruộng, không để bông lúa bị ngập trong nước. Nếu bị đổ rạp, chim trong nước cần tiến hành dùng cây, buộc túm theo chiều nghiêng của cây lúa. Thường xuyên rẽ gốc lúa kiểm tra rẫy và bệnh khô vằn để chủ động phun trừ kịp thời. Diện tích lúa đang giai đoạn chín cần khẩn trương thu hoạch khi trời tạnh ráo và đưa thóc

Kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm Lịch Bài, ảnh hưởng của mưa lớn tới sản xuất nông nghiệp tại xã Vũ Hòa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai công ty khai thác công trình thủy lợi, các địa phương nâng tối đa công suất các trạm bơm tiêu, khẩn trương hạ thấp mực nước trong đồng tiêu úng cho lúa, cây màu, không để xảy ra úng ngập kéo dài. Đồng chí đề nghị ngành nông nghiệp tăng cường cán bộ về cơ sở hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khắc phục lúa, cây màu bị thiệt hại do mưa lớn gây ra. Các địa phương tuyên truyền người dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo, khẩn trương thu hoạch lúa đã chín, đồng thời tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để trồng cây vụ đông bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất.